

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ ของขวัญจากบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งอาจมีการ เรียกร้องให้ ช่วยเหลือหรือเอื้อ ประโยชน์จาก องค์กรในอนาคต	เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับของขวัญจาก บุคคลหรือ หน่วยงานอื่น ซึ่ง อาจมีการ เรียกร้องให้ ช่วยเหลือหรือ เอื้อประโยชน์ จากองค์กรใน อนาคต	เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ หรือบริษัท ครอบครัวตัวเอง มีหุ้นส่วนอยู่	ประกาศ นโยบาย ไม่รับ ของขวัญ (No Gilt policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่				/				-จัดอบรมส่งเสริม คุณธรรม ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง การเกี่ยวกับวินัย พนักงาน -กำกับดูแลบุคลากร ปฏิบัติตามและให้ ตระหนักถึงการเป็น ข้าราชการที่ดี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต
รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. อบต.บ้านจั่น จัดทำประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับของขวัญ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 2. อบต.บ้านจั่น มีช่องทางในการรับเรื่องการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อด้วยตัวเอง ที่ อบต.บ้านจั่น - ทางโทรศัพท์ 042-292237 - ทางเว็บไซต์หน่วยงาน https://banchansao.go.th/ - เพจ อบต.บ้านจั่น - ทางตู้ไปรษณีย์ 191 ม.10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - อบต.บ้านจั่น จัดกิจกรรมเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 นายบุญมี ทิมุณี เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.บ้านจั่น เรื่องพิจารณาแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น - ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละอองทิพย์ สมรูป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บ้านจั่น
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566